

## ผลการประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก ๔ ภาค



มหาวิทยาลัยมหิดลจัดการประกวดเพลงกล่อมลูก ๔ ภาค เนื่องในงาน “มหิดล - วันแม่” ประจำปี ๒๕๖๐ นับเป็นปีที่ ๓๐ ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของเพลงกล่อมลูก ซึ่งเป็นวัฒนธรรมพื้นบ้านที่มีลักษณะการดำรงชีวิตของชุมชนและมีคุณค่าสมควรได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู โดยเริ่มจัดการประกวดเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๑ และได้จัดประกวดมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นหนึ่งในกิจกรรมเนื่องในงาน “มหิดล - วันแม่” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ซึ่งในปีนี้เป็น การประกวดในระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา โดยมีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด จำนวน ๑๓๓ คน ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ จำนวน ๓๗ คน ซึ่งผลการตัดสินมีดังนี้

**ระดับมัธยมศึกษา ภาคเหนือ**  
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ น.ส.นันทน์ภัส สมสนุก จากโรงเรียนสันกำแพง

จังหวัดเชียงใหม่ รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ ต.ญ.พรสวรรค์ ชันธสีมา จากโรงเรียนพร้าวกพิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ ภาคกลาง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ต.ญ.ณัฐนันท์ แผนสมบุญรณ์ จากโรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ ต.ญ.อวิศยา ฉัตรจิน จากโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูลี่ จังหวัดสุพรรณบุรี ภาคอีสาน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ น.ส.สมฤทัย ทวีเลิศ จากโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ น.ส.อารีรัตน์ อินทฤทธิ์ จากโรงเรียนผดุงนารี จังหวัดมหาสารคาม ภาคใต้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ น.ส.ณัฐริกา เคลื่อนทอง จากโรงเรียนปากจั่นวิทยา จังหวัดระนอง รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ ต.ญ.การดา เพชรจรัส จากโรงเรียนปากจั่นวิทยา จังหวัดระนอง

**ระดับอุดมศึกษา ภาคเหนือ**  
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ น.ส.ธีรดา คำรังษี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย รางวัลรองชนะเลิศ

ได้แก่ น.ส.ชิตชนก มณีวรรณ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง ภาคกลาง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ น.ส.ลวิศร์ศร พลายสวาท จากมหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ น.ส.สุดารัตน์ ทิพย์พิมพ์วงศ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย ภาคอีสาน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ น.ส.พันธิวา สนิทนิษฐ์ จากวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ นายจิรพงศ์ สีทองดี จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ จังหวัดขอนแก่น ภาคใต้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ น.ส.ศุภิสรา หนูประกอบ จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ นายเฉลิมรัฐ จุลโกลบอล จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม

ข้อมูลจากสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล